

**Thư cảm ơn của Sr. Sr Kim Nhung (16/3/2016)**

From: Sr Kim Nhung &lt; srmknhung@yahoo.com &gt; Date: March 16, 2016 at 7:00:08 AM PDT To: " stpaulfamilyofcharity@yahoo.com " &lt; stpaulfamilyofcharity@yahoo.com &gt; Subject: Kính thăm Cha Linh Hưởng, Cô Uyên Nguyễn và GĐBAPL Kính gửi Cha Linh hưởng, Cô Uyên Nguyễn và GĐBAPL. Lời đầu tiên Giáo điểm Đăk Som chúng con kính gửi đến Cha Linh hưởng, Cô Uyên Nguyễn và GĐBAPL lời chúc sức khỏe và bình an trong tình thương của Thiên Chúa và Mẹ Maria. Chị em chúng con (con và 3 Soeurs trẻ) đã nhận được 3.000 Dolars Mỹ mà Cha, Cô Uyên Nguyễn và GĐBAPL đã gửi cho chúng con để phục vụ Sứ vụ truyền giáo cho Đồng bào Dân tộc vùng sâu ở Đăksom – Đăknông. Chúng con hết lòng cảm ơn Cha, Cô Uyên Nguyễn và GĐBAPL. Sr Anne Phụng đã chuyển cho chúng con số tiền này đã lâu, nhưng đến nay con mới viết thư cảm ơn. Con hết lòng xin lỗi vì chỗ chúng con ở là cao nguyên vùng sâu nên mạng Internet rất khó kết nối. Chúng con và đồng bào ở Giáo điểm Đăk Som xin hết lòng cảm ơn Cha, Cô Uyên Nguyễn và GĐBAPL đã yêu thương quảng đại giúp đỡ chúng con. Trường tình thương THIÊN AN chúng con vừa xây xong và đang trang bị bàn, ghế... trong lớp và ngoài sân. Chúng con đang chuẩn bị để có thể nhận chăm sóc, giáo dục các bé mồ côi và có hoàn cảnh khó khăn trong thời gian sớm nhất. Kính xin Cha, Cô Uyên Nguyễn và GĐBAPL cầu nguyện cho chúng con, cho sứ vụ Phục vụ và Giáo dục các bé của chúng con. Ước mong cho đồng bào ở đây có cuộc sống tốt hơn và nhất là được nhận biết và yêu mến Chúa. Chúng con đã được Cha và GĐBAPL giúp đỡ trong nhiều năm qua, hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự yêu thương giúp đỡ và mong có ngày được Cha Linh hưởng, Cô Uyên Nguyễn và GĐBAPL đến thăm các cháu và đồng bào ở vùng sâu này. Lòng yêu thương, quảng đại giúp đỡ của Cha Linh hưởng, GĐBAPL là sự nâng đỡ và khích lệ rất lớn cho chị em chúng con trong Sứ vụ còn nhiều khó khăn, vất vả nơi Giáo điểm xa xôi này. Chúng con kính chúc Cha Linh hưởng, Cô Uyên Nguyễn và GĐBAPL Tuần Thánh và Đại Lễ Phục sinh tràn đầy Ân sủng - Niềm vui và Tình yêu của Chúa Kitô Phục sinh. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban muôn phúc lành bình an cho Cha Linh hưởng, Cô Uyên Nguyễn và GĐBAPL. Con kính gửi một số hình ảnh chị em chúng con thăm và tặng quà tết cho Đồng bào và các cháu thiếu nhi trong buôn làng và hình ảnh trường tình thương Thiên An. Chúng con tri ân và kính chào. Sr Marie Kim Nhung. SPC

[http://conduongtinhyeu.org/D\\_1-2\\_2-126\\_3-126\\_4-1022/](http://conduongtinhyeu.org/D_1-2_2-126_3-126_4-1022/)